

Số: /BC- UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Hoạt động Tôn giáo trong dịp lễ Phật đản và An cư Kiết hạ
Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023

Thực hiện công văn số 934/UBND-NV ngày 17 tháng 4 năm 2023 về việc hướng dẫn quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Phật đản và An cư Kiết hạ Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. UBND xã Hoàng Trường báo cáo về việc tổ chức các hoạt động Tôn giáo trong dịp lễ Phật Đản và An cư Kiết hạ, Phật lịch 2567, Dương lịch 2023 như sau:

1. Công tác triển khai

Trên cơ sở thực hiện Luật Tôn giáo, tín ngưỡng và công văn chỉ đạo của UBND huyện. UBND xã Hoàng Trường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại các chùa của Phật giáo để các Tăng, Ni, Phật tử hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời UBND xã cũng đã phối hợp với Chùa Bụt tổ chức các hoạt động và tổ chức đại lễ Phật Đản - Phật lịch 2567, dương lịch 2023 với quy mô nhỏ.

2. Về công tác quản lý

Đại lễ Phật Đản là một nghi lễ lớn của Phật giáo được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 8/4 đến 15/4 âm lịch hàng năm. Năm 2023, UBND xã Hoàng Trường phối hợp với Mặt trận tổ quốc xã và Ban trị sự chùa Bụt tổ chức Đại lễ Phật Đản vào ngày 08/4 âm lịch (26/5/2023). Các nghi thức, nghi lễ được tổ chức đầy đủ, trang nghiêm, thành kính, đảm bảo an toàn.

3. Công tác tổ chức

Đại lễ đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản sinh, trong đó khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chỉ là một cơ quan hành chính quản lý Tăng ni, mà còn là biểu tượng của Tam Bảo, là đoàn thể hòa hợp thực hành lợi tha với phương châm "*Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật*"; Thông điệp cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng yếu của người thừa hành Phật sự cần nêu cao tinh thần hòa hợp, dân thân vì lợi ích tốt đời, đẹp đạo. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023 tại Hoàng Trường là dịp để mọi người con Phật hướng tâm và phát tâm sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, cùng nhau suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy tri thức - đạo đức, tinh thần từ bi Phật dạy thực hiện những việc làm "lợi đạo - ích đời", "ban vui-cứu khổ", qua đó góp phần mang lại hòa bình, an vui, hạnh phúc, phồn vinh cho đất nước, cho giáo hội Phật giáo, cho muôn người.

Trong dịp này, trên địa bàn xã không có hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật cũng như các hành vi lợi dụng lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 và các hoạt động Phật giáo để vi phạm pháp luật, tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Trên đây là nội dung báo cáo Hoạt động Tôn giáo trong dịp lễ Phật đản và An cư Kiết hạ Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023. UBND xã Hoằng Trường báo cáo để Phòng nội vụ báo cáo UBND huyện và báo cáo cấp trên.

Nơi nhận:

- UBND huyện Hoằng Hóa (B/c);
- TT ĐU - TT HĐND xã (B/c);
- UB MTTQ và các đoàn thể (P/h);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Nam